



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห์ อีซอมูซอ ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง ที่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าสอบปากคำที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี โดยสอบถามถึงการเยียวยาญาติผู้เสียชีวิต และกระทรวงกลาโหมได้ตั้งคณะกรรมการอื่นขึ้นมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยความเป็นกลางอีกหรือไม่ รวมทั้งมาตรการทบทวนกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยรัฐบาลได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อย ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ยึดหลักกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่วนกรณีที่นายอับดุลเลาะห์เสียชีวิตนั้น นายกรัฐมนตรีมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และได้พบกับภรรยาของนายอับดุลเลาะห์ ในระหว่างการลงพื้นที่ พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง หากพบเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางวินัย โดยสอบสวนตามความเป็นจริง และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งญาติผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ โดยชุดแรกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนคณะที่สอง ได้ร่วมกับผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนฯ องค์กรศาสนา นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างโปร่งใส ซึ่งได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสาธารณชนไปแล้ว ทั้งนี้ หากญาติยังมีข้อสงสัยอาจจะใช้สิทธิดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ สำหรับการเยียวยาขั้นต้นนั้น จะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน ๕๓๒,๔๐๐ บาท ส่วนการเยียวยาอื่น ๆ ทั้งการช่วยเหลือการศึกษาบุตร และอาชีพ นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร แต่ในเวลานี้ได้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงสอบถามถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องชาวเกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ ๑๐ เกิดภัยแล้ง และยังมีน้ำท่วมฉับพลันใน ๑๗ จังหวัด อีกด้วย ซึ่งเมื่อเกิดภัยและเกิดความเสียหายขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้วางระเบียบเป็นมาตรการเยียวยาไว้แล้ว แต่ยอมรับว่าระเบียบนี้ใช้มานานเป็นเวลา ๑๐ ปี จึงเห็นควรปรับให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวส่งไปยังกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนนั้น ได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างฉับพลันใน ๒ เรื่อง ได้แก่ การสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเขียว จากนั้นใช้นโยบายประกันราคา โดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิต้องลงทะเบียนก่อน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ขอให้รีบดำเนินการและให้แจกเมล็ดพันธุ์พืชฟรีให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมให้เลี้ยงวัว โดยเบื้องต้นจะช่วยเรื่องลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมปศุสัตว์จังหวัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบกลุ่มเลี้ยงวัว พร้อมทั้งประกันราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ซึ่งเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ขณะนี้เรือนจำทั่วประเทศ มีความแออัดเต็มไปดด้วยนักโทษ โดยค่าเฉลี่ยในเรือนนอนมีพื้นที่เพียงครึ่งตารางเมตรต่อคนเท่านั้น จึงขอสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขความแออัดของเรือนจำในประเทศไทย และการส่งเสริมให้เรือนจำหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเรือนจำต้นแบบ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศมีจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ คน ในขณะที่มีเรือนนอนที่รวบรวมทั้งหมดพื้นที่จำนวน ๒๗๙,๖๐๓ ตารางเมตร จึงได้ใช้มาตรฐานการเกลี่ยย้ายทั้งชายและหญิง แต่ก็ยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเรือนจำขึ้นอีกมากและใช้งบประมาณสูง ทั้งเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการแพทย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีนักโทษเป็นลำดับที่ ๖ ของโลก ลำดับที่ ๓ ของเอเชีย และลำดับที่ ๑ ของอาเซียน โดยจำนวนประชากรเมื่อเทียบสถิติ ประเทศไทยมีนักโทษหรือผู้ต้องขังร้อยละ ๐.๕๔ ใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีนักโทษมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ นักโทษมีค่าเฉลี่ยที่ต้องดูแลเป็นงบประมาณมากปีละ ๗,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วจะกลับเข้ามาอีก ดังนั้นต้องดูแลแนวทางการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร สำหรับเรือนจำหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ ๗๘๐ ไร่ นั้น ควรส่งเสริมให้เป็นเรือนจำตัวอย่าง โดยจัดให้มีการฝึกฝนอาชีพ การให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งเรื่องเกษตร ปศุสัตว์ การก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ต้องขังรู้แนวทางในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดย นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ด้วยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบถนนทุกสายทั่วประเทศ โดยเฉพาะถนนที่เป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของประชาชนในต่างจังหวัด ซึ่งถนนจำนวนมากเหล่านี้ยังขาดการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายหลังจากการก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว จึงสอบถามถึงนโยบายและมาตรการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน และมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ว่า ได้มีนโยบายให้อธิบดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการออกแบบ ให้มีการจัดเวทีประชาคมกับประชาชนในชนบทด้วย และต้องติดป้ายโครงการให้ชัดเจน ส่วนเรื่องรถบรรทุกที่บรรทุกเกินน้ำหนักนั้น ได้กำชับกรมการขนส่งทางบก ให้จัดระเบียบและใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ มีจำนวน ๔๗,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งยังไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนลาดยางได้ทั้งหมดแต่ก็กำลังดำเนินการอยู่ โดยกรมทางหลวงชนบทมีมาตรการในการก่อสร้างถนน ๓ มาตรการ ได้แก่ การซ่อมบำรุงปกติ การซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา และการซ่อมบำรุงพิเศษ อย่างไรก็ตาม ทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน และหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สะท้อนปัญหา รวมทั้งตรวจสอบปัญหาในพื้นที่ก็จะประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าคดีเงินทอนวัด โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรียุติธรรม

จากกรณีปัญหาเงินทอนวัด ซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อประมาณปี ๒๕๖๐ จากการเข้าร้องเรียนของเจ้าอาวาสวัดห้วยตะแกละ จังหวัดเพชรบุรี และนำไปสู่การออกหมายจับพระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จึงสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบคดีทุจริตเงินทอนวัด รวมทั้งมาตรการให้ความยุติธรรมกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกจับกุมแล้วตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีมูลความผิด

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากเดิมนั้นจะจัดสรรงบประมาณมาจำนวนหนึ่งและให้วัดต่าง ๆ ที่ต้องการใช้มาเบิกไปได้ แต่หลังจากเกิดกรณีปัญหาเงินทอนวัด จึงได้จัดสรรให้วัดต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะบูรณะวัดหรือใช้ในเรื่องของการศึกษา สามารถเสนอโครงการเข้ามายังเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และส่งเรื่องไปยังจังหวัด ก่อนส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเงินทอนวัดอีก ส่วนเรื่องการจับกุมพระชั้นผู้ใหญ่ นั้น จากรายงานเบื้องต้นแจ้งว่ามีพระชั้นผู้ใหญ่หลายท่านได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบที่เป็นเรื่องร้องเรียนอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน ๙๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ป.ป.ช. จำนวน ๕๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ เรื่อง ป.ป.ช. มีมติไม่รับ จำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการสืบสวน จำนวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ จากการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) พบผู้กระทำผิดทั้งหมด ๓๔ คน เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑๕ คน พระ จำนวน ๑๑ รูป ประชาชน จำนวน ๘ คน วงเงินทุจริตทั้งหมด ๓๕๑,๗๐๐,๖๓๕ บาท ยึดทรัพย์มาได้แล้ว ๒๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็น เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวน ๑๑๕ ล้านบาท และเงินอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน ๑๒๗ ล้านบาท

๑.๒.๓ กระทั่งถาม เรื่อง ปัญหาสิทธิในการรักษาพยาบาลของครูเอกชน
ที่ด้อยกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันสิทธิการรักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชนตามระเบียบที่กำหนด
โดยกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เท่านั้น และยังคงสำรองเงินจ่ายไปก่อน แม้ว่าปัจจุบันจะอนุมัติให้ครูโรงเรียนเอกชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
หากเบิกค่ารักษาพยาบาลครบวงเงินแล้วสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้แต่ไม่เกิน ๑๒,๕๐๐ บาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
อีกทั้งการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ของทางราชการเท่านั้น สำหรับกรณีผู้ป่วยในแม้ว่าจะสามารถเข้ารับรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของราชการ
หรือโรงพยาบาลเอกชนได้ แต่สิทธิค่ารักษาพยาบาลนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน จึงขอสอบถามถึงนโยบายที่จะให้ครูโรงเรียนเอกชนสามารถเลือกใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ให้ไม่ต่ำกว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยครูโรงเรียนเอกชนไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน และสามารถ
เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนหรือสิทธิ
การรักษาพยาบาลตามสิทธิของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยสมัครใจ ตลอดจนแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตระหนักเสมอว่าครูคือบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นผู้วางรากฐาน
การศึกษาให้แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน ที่กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์
ครูเอกชน โดยครูจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓ โรงเรียนสมทบร้อยละ ๓ และรัฐบาลสมทบร้อยละ ๖ ซึ่งขณะนี้
มีครูเป็นสมาชิก จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ คน มีโรงเรียนที่มีสิทธิและนำเงินสมทบ จำนวน ๔,๔๑๔ แห่ง โดยสามารถ
ใช้ได้เพียงดอกผลเท่านั้น ไม่สามารถนำเงินต้นมาใช้ได้ ซึ่งการนำเงินของกองทุนฯ ไปลงทุนจะต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาว รวมทั้งต้องให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครูเอกชนเป็นจำนวนมากได้ สำหรับ
สวัสดิการของครูเอกชนนั้น ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยสามารถ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศ แต่กองทุนประกันสังคมนั้นครูเอกชนต้องเลือกใช้
สถานพยาบาลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนเรื่องการสำรองเงินจ่ายไปก่อนนั้นเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
ในกรณีผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ครูเอกชนยังได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ การศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และ
เงินทดแทน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกองทุนฯ ที่เข้ามาบริหารนั้น ได้มีการคัดสรรมาตามระบบ ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานเพื่อทำให้
เกิดผลประโยชน์ที่มากพอต่อการปรับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ จะได้ปรับค่ารักษาพยาบาลขึ้นจากเดิม
๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการ และจะหาวิธีการ
ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูเอกชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

(ไม่มี)

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุม คือ

ขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๗๓ เพื่อวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรค ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สภาพิจารณา ซึ่งได้บรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๒ เนื่องจากได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเห็นว่า พระราชกำหนดดังกล่าวมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๒ วรรค ๑ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับแล้วจะต้องส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และจะต้องรอการพิจารณาพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้ปรึกษาที่ประชุม ขอนำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

โดยที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. จำนวน ๓๙ คน ประกอบด้วย

๑. นายนิยม เวชกามา
๒. นายชจิตร ชัยนิคม
๓. นายนิรมิต สุจารี
๔. นางมนพร เจริญศรี
๕. นางผ่องศรี แซ่จิ่ง
๖. นายตะนัย มหิพันธ์
๗. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๘. นายทศพร เสรีรักษ์
๙. นายสุรสาธิต ผาสุข
๑๐. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๑๑. นายสุภดิช อากาศฤกษ์
๑๒. นายสันติ กิระนนท์
๑๓. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
๑๔. นายภิญโญ นิโรจน์
๑๕. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๑๖. นางสาวธนิภานต์ พรพงษาโรจน์
๑๗. นายรณเทพ อนุวัฒน์
๑๘. นายสะถิระ เพือกประพันธ์
๑๙. นายสุชาติ อุสาหะ
๒๐. รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
๒๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

๒๒. นายธีรรัชชัย พันธุมาศ
 ๒๓. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
 ๒๔. นายจิรวุฒิ อรัณยกานนท์
 ๒๕. นายสมัคร ป็องวงษ์
 ๒๖. นายฐิตินันท์ แสงนาค
 ๒๗. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
 ๒๘. นายอิสสระ สมชัย
 ๒๙. นางสาวรังสีมา รอดรัศมี
 ๓๐. นายสุกิจ อัดโทปกรณ์
 ๓๑. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
 ๓๒. นายศุภชัย ใจสมุทร
 ๓๓. นางสาวเพชรดาว โต้ะมีนา
 ๓๔. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
 ๓๕. ศาสตราจารย์โกวิท พวงงาม
 ๓๖. นายปรีดา บุญเพลิง
 ๓๗. นายนิกร จำนง
 ๓๘. พลตำรวจตรี อภิชัย ศรีโสภิต
 ๓๙. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
- กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ รับทราบเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว

๒.๒ รับทราบเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง

(๑) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ.

(๒) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ.

๒.๓ รับทราบเรื่องส่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไต่ถามข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบ

๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันตอบชี้แจง

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกา